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ต 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒสิภา โดยมีนายศุภชัย สมเจรญิ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๒๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน     ๓     เรื่อง 
๑) เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๑ เรื่อง 

 - รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
“ท าอย่างไรใหก้ารประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) น่าเชือ่ถอื  
เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน” ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

๒) เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๒ เรื่อง  
๒.๑ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
ส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

๒.๒ กรณีหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมวุฒิสภาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ ๑๘ และระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอปรึกษาหารือฯ ว่าการขอปรึกษาหารือจะต้องด าเนินการปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาที่จะพิจารณาได้ โดยขอให้สมาชิก  
ขอปรึกษาหารือเฉพาะในวันที่ประธานวุฒิสภาอนุญาต คือทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
และให้สมาชิกยื่นความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
จนครบจ านวนท่ีก าหนด หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ของวันดังกล่าว ส่วนการขอปรึกษาหารือ 
ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีเหตุจ าเป็นตามที่ได้ก าหนดไว้  
 



๒ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 

ในระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือฯ ข้อ ๔ วรรคสอง เท่านั้น หากกรณีเป็นการ 
ยกมือขอปรึกษาหารือเพ่ิมในห้องประชุมโดยที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้น  
จะไม่อนุญาต ทั้งนี้ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เป็นการกระทบเวลาการพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ  ในระเบียบวาระการประชุมที่ได้ก าหนดไว้แล้ว   

ที่ประชุมรับทราบ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี) 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๓     เรื่อง 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ คณะกรรมาธิการการทหารและความม่ันคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา  
ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ (พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์) 

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คนที่สี่ (นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม) ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเป็นเรื่องส าคัญ เพราะท าให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
และประเทศชาติมีความมั่นคง ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพบว่า สาเหตุของความขัดแย้งต่าง ๆ  
โดยส่วนใหญ่เกิดจาก “คน” และในบางกรณีอาจมีปัจจัย “โครงสร้าง/ระบบ” เป็นสาเหตุหลักเพิ่มเติมด้วย  
โดยพบประเด็นความขัดแย้ง รวม ๖ ประเด็นด้วยกัน คือ ประเด็นทางการเมือง (ร้อยละ ๒๘.๑) ประเด็น
ความเหลื่อมล  า (ร้อยละ ๑๗.๒) ประเด็นการทุจริตคอรัปชั่น (ร้อยละ ๑๖.๙) ประเด็นด้านกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ ๑๔.๙) ประเด็นการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน (ร้อยละ ๑๒.๔)  
และประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั นพื นฐาน (ร้อยละ ๑๐.๕)  แนวทางการบริหารจัดการ 
ความขัดแย้งในประเทศไทย มีทั ง (๑) การจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพดว้ยสันติวธิี (๒) การสร้างฉากทศัน์
หรือภาพอนาคตร่วมกัน และ (๓) การส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์  
กระบวนการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการความขัดแย้ง ประกอบด้วย  
(๑) กระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาและจัดท าหลักสูตรผ่านการศึกษาในระบบ
โรงเรียน (Formal Education) การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Education) และการสร้าง
และการปลูกฝังจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมและส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) หรือ “จิตสาธารณะ”  
(๒) กระบวนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ได้แก่ การยอมรับกฎกติกาทางการเมือง รัฐควรด าเนินการเรื่องคุณภาพ 
ของการบริการขั นพื นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (๓) การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
โดยการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของภาครัฐด้วยระบบคุณธรรม (Merit System) ลดบทบาทของระบบอุปถัมภ์ สร้างระบบคุณธรรมเพ่ือให้ 
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เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (๕) การก าหนดประเด็นทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ 
และมีการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น และ (๖) การปฏิรูปสื่อและการ
ออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมสื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งและเสริมสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง โดยให้มีกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับ 
คนในสังคมถึงความส าคัญของความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การผลักดันให้การสร้างความสามัคคี
ปรองดองเป็นวาระแห่งชาติ และขับเคลื่อนภายใต้หลัก นิติธรรม ยุติธรรม และเมตตาธรรม ตลอดจน 
การก าหนดให้มีโครงสร้างพื นฐานเพ่ือสันติภาพ/สถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการ  
ความขัดแย้งแห่งชาติ  

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้ เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานในเรื่องดังกล่าว 
สรุปได้ว่า การขาดความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เป็นภัยคุกคามต่อสันติสุขไทย  
สาเหตุมาจากไม่รู้ปูมชาติ ขาดกระบวนคิด ทิ งจิตวิญญาณความเป็นไทย น าไปสู่การเกิดความขัดแย้ง  
โดยในความขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ คู่กรณี สาเหตุของความขัดแย้ง  
และเงื่อนไขความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง มาจากความแตกต่างในมิติต่าง ๆ เช่น ความคิด ทัศนคติ 
อุดมการณ์ ความเหลื่อมล  า เป็นต้น ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ของความขัดแย้งได้ การสร้างความรัก 
ความสามัคคีปรองดอง จึงต้องบริหารจัดการความขัดแย้ง มิใช่ยุติความขัดแย้ง ท าให้เกิดการปรับแนวคิด/
กระบวนทัศน์ มองสถานการณ์ในภาพเดียวกัน ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติไม่อาจเกิดขึ นได้  
หากสังคมขาดความยุติธรรม และเห็นว่า ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ไม่ควรให้ผู้ชนะก าหนดกติกา/
กฎหมาย ต้องยอมรับซึ่งกันและกัน มิเช่นนั นความขดัแย้งจะบานปลาย ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม และไม่ละเลย
หลักธรรม ๔ ประการประกอบด้วยนิติธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม และศาสนธรรม นอกจากนี  ข้อสังเกต 
ต่อประเด็นข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสื่อ และการออกกฎหมายควบคุมสื่อว่ามีขอบเขตเนื อหาเพียงใด  
หรือความเหมาะสมหรือไม่ รวมทั งได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง  
ให้คนในชาติ โดย (๑) ควรเน้นย  าเรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้าง/ระบบ การสร้างความรักความสามัคคี
ปรองดอง การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม มากกว่าเรื่องการมุ่งเน้น
การบริหารจัดการ/แก้ไขความขัดแย้ง/การขัดเกลาทางสังคม ซึ่งอาจท าให้คนในชาติเกิดปฏิกิริยาเชิงลบ
มากกว่าการให้ความร่วมมือ (๒) ควรด าเนินการโดยการสื่อสาร ในเรื่องการปลูกฝังประวัติศาสตร์ชาติไทย 
การเมืองการปกครอง  สถาบัน และศาสนา ไปยังเยาวชน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล  า สร้างความเสมอภาค
ในทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเท่าเทียมเรื่องสาธารณูปโภค
ในเขตเมืองกับชนบท (๓) น าแนวคิดนวัตกรรม STAR STEMS ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางปัญญาที่สร้างกระบวนการ
คิดรอบคิดร่วม (Thinking Fusion Platform) สร้างคนคิดรอบคิดร่วม หลอมรวมคุณค่าไทย เกิดสังคม 
รู้รักสามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดหลักสูตร/ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย 
นวัตกรรม STAR STEMS เพ่ือสร้างชุมชน/สังคม STAR STEMS เกิดประเทศไทยในฝัน รู้รักสามัคคี  
มีสันติสุขยั่งยืน และ (๔) ควรน ากลไกที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษา/สังคมไทย มาปรับใช้ ประกอบด้วย  
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๑) ลูกเสือเนตรนารี ๒) นักศึกษาวิชาทหาร ๓) ชมรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา 4) ค่ายอาสาในรั วมหาวิทยาลัย 
และ 5) สภาเด็กและเยาวชน  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (พลเอก วรพงษ์  
สง่าเนตร) ได้ตอบชี แจงสรุปได้ว่า ในประเด็นการปฏิรูปสื่อและการออกกฎหมายหรือมาตรการควบคุมสื่อ 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงนั น เป็นข้อมูลที่สรุปมาจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ซึ่งคณะกรรมาธิการจะปรับปรุงการใช้ถ้อยค าเรื่องดังกล่าวในรายงานให้เหมาะสม และน าข้อเสนอแนะ  
จากสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาประกอบการจัดท าเอกสารรายงานให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน เรื่องที่ ๑ รายงาน
ประเมินผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) : การประเมินผลแผนงานหรือโครงการ เรื่องที่ ๒ รายงานการ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานหรือ
โครงการ ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา  
 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ )  
ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณได้มอบหมายให้ 
คณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณาศึกษาติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ซึ่งได้พิจารณาศึกษาและติดตามผลการด าเนินงานภายใต้แผนงาน  
หรือโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และรายงานของส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ประกอบด้วย รายงานประเมินผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทสรุปผู้บริหาร 
Executive Summary โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามการประเมินผลแผนงานหรือโครงการ  ภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) และรายงานการประเมินผลลัพธ์ 
หรือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานหรือโครงการ ภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้ เงินฯ (รายงานการประเมินผลโครงการในภาพรวม  
รอบ ๖ เดือน ครั้งที่ ๓) โดยมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. แผนงานหรือโครงการที่มีการด าเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือปรับปรุงก่อสร้างอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง ให้กับส่วนราชการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ควรให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการ  
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ดูแลรักษาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ควรมีแผนในการที่จะเตรียมแหล่งเงินทุนส าหรับการจัดซื้อทดแทน 
 ๒. โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีการด าเนินการทางด้าน
การเกษตรที่เป็นการสร้างรายได้ และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง
พระราชด าริที่ได้พระราชทานฯ ซึ่งมีเงื่อนไขให้เกษตรกรต้องมีที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าร่วมโครงการ
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีระบบการควบคุมและก ากับ 
การด าเนินโครงการให้มีความยั่งยืนรวมทั้งให้มีการติดตามรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายปี
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเป็นต้นแบบการเรียนรู้ 
 ๓. กระทรวงการคลั งควรเผยแพร่ข้อมูลรายงานของส านักงานบริหารหนี้ สาธารณะ 
ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  
และสังคม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการถอดบทเรียนแยกเป็นกลุ่ มแผนงานหรือโครงการ  
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมด าเนินการตามแผนงานโครงการ รวมทั้ง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. การใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 
ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการหรือภาคประชาชน ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการ
บันทึกข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและการแก้ไขเป็นรายโครงการ โดยเฉพาะ
แผนงานหรือโครงการที่ภาคประชาชนเป็นผู้จัดซือ้จัดจ้าง ส่วนราชการที่รับผิดชอบควรตรวจสอบการจัดท าบันทึก
ค าชี้แจงข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งเหตุผลให้ชัดเจน และควรให้ความส าคัญกับการบริหารพัสดุ
ของผู้ที่รับผิดชอบจนกว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน 

 ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและการบริหารโครงการเงินกู้ รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ  (นายอัคนิทัต บุญโญ) ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ที่ปรึกษาโครงการ) และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) (นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ)  
ได้ร่วมชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม สรุปได้ว่า การประเมินผลแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ กลุ่มที่ปรึกษา 
บริษัท ทริส และ สวค. ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการประเมิน  
จะคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามสัดส่วนวงเงินกู้ที่ได้อนุมัติตามแต่ละโครงการแต่ละกลุ่มแผนงาน ท าให้
คะแนนอยู่ในระดับดีมากหรือระดับเกรด A และมีโครงการที่ยกเลิกการด าเนินโครงการ จ านวน ๖๗ โครงการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ๖๔ โครงการ ส าหรับการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมในภาพรวม เป็นการประเมินด้วยแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งการใช้จ่ายตามพระราชก าหนดฯ 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และรัฐมีโอกาสที่จะได้รายได้กลับคืนสูงสุดจากการจัดเก็บภาษี 
ภายในระยะเวลา ๒ – ๓ ปี  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
(ไอซีดี) ลาดกระบัง คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

ผลการพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ) กรรมาธิการในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (นายสุรเดช  จิรัฐิติ เจริญ) และที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (นายสุนทร ผจญ) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษานี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี 
ที่มุ่งเน้นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการขนส่งที่ยั่งยืน 
โดยสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot) หรือ ICD (ไอซีดี) ลาดกระบัง เป็นประตูการค้า
ที่ส าคัญของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการขนส่งทางรางจากกรุงเทพมหานคร
เชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานของสถานี ไอซีดี ลาดกระบัง จ านวน ๖ สถานี มีปัญหา 
ที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ (๑) ปัญหาด้านการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานที่ยังไม่มีผู้รับสัมปทานสถานีที่ชัดเจน 
เป็นระยะเวลานานถึง ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๖) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคม 
ยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องรายงานการวิเคราะห์และศึกษาโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุน  
เป็นผู้ประกอบการสถานี ไอซีดี  ลาดกระบัง สัญญาสัมปทานดังกล่าวจึงยังไม่ถูกน าเข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี และ (๒) ปัญหาการจราจรภายในสถานี ซึ่งมีโครงสร้างพ้ืนฐานสถานีไม่รองรับตู้สินค้า 
ที่มีปริมาณผ่านเขา้ออกสถานีเพ่ิมขึ้นอย่างตอ่เนื่องทุกปี ขาดระบบการบริหารจัดการรับส่งตู้สินค้าที่มีประสิทธภิาพ 
พ้ืนผิวถนนภายในสถานีโดยเฉพาะทางเข้าสถานีฝั่งถนนมอเตอร์เวย์มีความเสียหาย โดยปัญหาทั้ง ๒ ประการดังกล่าว
ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการและพัฒนาสถานีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ เสียโอกาส 
ทางเศรษฐกิจและไม่สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะส าหรับแผนเร่งด่วน  
  - ปัญหาสัญญาสัมปทาน ในระยะสั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งตรวจสอบรายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพื่อคัดเลือกเอกชนเป็นผู้ประกอบการสถานี และน าผลการศึกษาส่งให้
กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  - ปัญหาการจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทยควรบริหารจัดการพ้ืนที่ลานจอดไม่ให้รถบรรทุก 
จากภายนอกเข้ามาจอดในสถานีแบบประจ า โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งพัฒนาพ้ืนที่ช ารุด
ภายในสถานีจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และประสานผู้ประกอบการสถานีและ SRTO ท่าเรือแหลมฉบัง 
เพื่อเพ่ิมเที่ยวการขนส่งตู้สินค้าระหว่างสถานีและท่าเรือแหลมฉบังด้วยระบบรางให้มากที่สุด 
 ๒. ข้อเสนอแนะส าหรับแผนระยะกลางและระยะยาว 
  - ปัญหาสัญญาสัมปทาน การรถไฟแห่งประเทศไทยควรเร่งตรวจสอบโครงการสรรหา
ผู้ประกอบการอีกครั้ งตามหนังสือที่ เคยส่งถึงปลัดกระทรวงคมนาคม ที่  รฟ ๑/๑๐๘๖/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องรายงานชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการสรรหาเอกชนเพ่ือร่วมลงทุน
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เป็นผู้ประกอบการสถานี ไอซีดี ลาดกระบัง และเร่งตรวจสอบ จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา  
และน าเสนอผลการคัดเลือกและร่างสัญญาไปยังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  
  - ปัญหาการจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทยควรแก้ไขปัญหาในเชิงบริหารจัดการร่วมกับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ประสานผู้ประกอบการ
ไอซีดีในการบริหารการรับส่งตู้สินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างสถานี 
(ไอซีดี) ลาดกระบัง และท่าเรือแหลมฉบัง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานีที่มีความเสียหาย 
นอกจากนี้ กรมทางหลวงจ าเป็นต้องออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเส้นทางการเข้าและออกสถานีใหม่  
โดยควรด าเนินการก่อสร้าง Ramp 3 เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางจาก ทล. ๓๗๐๑ (จากกรุงเทพมหานคร) 
เข้าสู่ไอซีดี ลาดกระบังโดยตรงก่อน และกระทรวงคมนาคมจ าเป็นต้องพิจารณาศึกษาการจัดสร้างสถานี ไอซีดี 
แห่งที่ ๒ หรือ Dry port แห่งใหม่เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าน าเข้าและส่งออกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี)  

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน  ๑  เรื่อง 
 

- ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
(ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓) 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารา่งนโยบายการบรหิารและการพัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
ของที่ประชมุวฒุิสภา รองเลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาติ รักษาราชการแทนเลขาธกิารสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ
(นายฉตัรชัย บางชวด) กับคณะ ได้เข้ารว่มประชมุชีแ้จงรายงานต่อทีป่ระชุม   

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ 
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม 
โดยประธานคณะกรรมาธิการ (พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งการรักษาความมั่นคง และปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล (พลเอก จีระศักดิ์  
ชมประสพ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ว่า ร่างนโยบายการบริหาร 
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ จากการด าเนินงานในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการด าเนินงาน
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมตามร่างนโยบายฯ ฉบับนี้ 
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พบว่า การก าหนดเงื่อนไขที่เกิดปัญหาใน ๓ ระดับ คือ เงื่อนไขระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และระดับ
วัฒนธรรม ไม่แตกต่างจากนโยบายฯ ฉบับที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์และบริบทด้านความมัน่คงเปลี่ยนแปลง
ไป กลุ่มคนที่เห็นต่างจากรัฐมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเปดิเผยมากขึน้ มีการบ่มเพาะแนวคิดตอ่ตา้น
รัฐแบบสุดโต่ง มีการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกประเทศมากขึ้น แต่ร่างนโยบายฯ ยังไม่ให้ความส าคัญ
และน้ าหนักในการแก้ไขเรื่องดังกล่าว และไม่ได้พุ่งเป้าหมายไปที่การลดการบ่มเพาะ ท าให้มีผู้ก่อเหตุ 
หน้าใหม่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งมองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาไม่ครอบคลุม ภาพสถานการณ์ของกลุ่มคน 
ที่เห็นต่างจากรัฐท่ีระบุไว้ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในระดับวัตถุประสงค์ท าให้การบูรณาการ
ในระดับวัตถุประสงค์เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น จึงควรก าหนดผู้รับผิดชอบในระดับวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการที่ประสานสอดคล้องกัน และควรมีกระบวนการการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า ควรทบทวนการวิเคราะห์
สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งในบริบทการเมืองข้าม
พรมแดนของรัฐและการเมืองภายในรัฐ ควรเพ่ิมประเด็นที่ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
และตารางประสานสอดคล้องในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนที่ เห็นต่างจากรัฐ 
ซึ่งในร่างนโยบายฯ ไม่มีแนวทางเอาชนะและหยุดยั้งการรุกทางการเมืองที่ชัดเจน การก าหนดนโยบาย 
ควรให้ความส าคัญกับบริบทของพ้ืนที่ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น ปัญหา 
ความยากจน ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ศักยภาพของพ้ืนที่ถูกบดบังด้วยสถานการณ์ความไม่สงบ ยังคงมีผลการ
แก้ไขไม่เป็นที่น่าพอใจ เห็นควรมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องการเพ่ิมมาตรฐานการศึกษา การลดการบ่มเพาะ
เยาวชน และการสร้างงานสร้างอาชีพ นอกจากนี้ กลไกบูรณาการการท างานในระดับพ้ืนที่ไม่ควรเป็นเพียง
การบูรณาการในระดับแผนงานโครงการเท่านั้น ควรมีการก าหนดกลไกบูรณาการที่เป็นทางการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเนื่องจากประชาชนเป็นจุดศูนย์ดุลในการแก้ไข
ปัญหาทั้งหมด การแก้ไขปัญหาควรก าหนดพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ข่าวที่เป็นจริง 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นพ้ืนที่ระดับต าบลและหมู่บ้านในแผนงานแก้ไขด้านความมั่นคงและงานพัฒนา  
จึงควรพิจารณาโครงการต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มาเป็นกรอบหลักในการก าหนดพ้ืนที่ 

ภายหลังคณะกรรมาธิการแถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของ 
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  แนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวที่ทุกรัฐบาลด าเนินการต่อเนื่อง 
อยู่แล้ว แต่เพ่ือให้นโยบายฉบับนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เห็นควรต้องมีแผนปฏิบัติการ 
ที่ชัดเจนและก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ และเห็นว่าปัญหา
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มี ๔ ประการ ได้แก่ พ้ืนที่ไม่ปลอดภัย ขบวนการโจรใต้มีตัวตนจริง เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่เข้มแข็ง และประชาชนไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้เกิดผลกระทบ คือ มีความรุนแรงและเกิดการ
สูญเสีย การพัฒนาพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้เต็มที่ สุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
และงานข่าวกรองขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรก าหนดนโยบายให้ตรงกับประเด็นปัญหาเพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาตรงจุดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และเห็นว่า



๙ 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 

กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขไม่ควรเป็นการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนการกระจายอ านาจเท่านั้น แต่ต้องเป็นการ
พูดคุยเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและด ารงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นปัญหา
ภายในประเทศเพ่ือป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศ และเพ่ือยุติความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากฝ่ายใด 
รวมถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    จากนั้น รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (นายฉัตรชัย บางชวด) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า เกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องโครงการและแผนงาน 
ซึ่งเป็นโครงการและแผนงานเดิมต่อเนื่อง ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาวขอรับไปปรับให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยจักเน้นเรื่องความปลอดภัยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และในกรณี
เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้มแข็งขาดทักษะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงและให้ความส าคัญ 
ในเรื่องนี้ ส าหรับกรณีประชาชนไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะนี้ได้มีการประเมินติดตามและส ารวจ
ความเห็นเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น และข้อสังเกตเกี่ยวกับ
กรณีการพูดคุยสันติสุข ต้องไม่ใช่เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการกระจายอ านาจอย่างเดียวควรมีการพูดคุย 
ในเรื่องอื่น ๆ โดยต้องป้องกันการแทรกแซงจากต่างประเทศด้วย ขอรับไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบผลการปฏิบัติและข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมถึง 
กรอบแนวคิดและหลักการท างานในระยะต่อไป โดยหลักการส าคัญในการด าเนินการคือ การสานต่อการ
ด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยที่นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแผนระดับ ๓ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความเชื่อมโยงในการจัดท า 
กรอบงบประมาณประจ าปีและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งได้น ามา
บูรณาการทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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